

Special Guest

Special Guest ฉบับนี้ขอพาทุกท่านมาพูดคุยกับผู้ประกอบการสายรักษ์โลก ซึ่งแต่ละท่านนั้นมีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะจากธรรมชาติอย่างไรกันบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย



คุณสุภาพร วจิณเศรษษฐ์
ประธานวิสาหกิจชุมชน
โฮมฮักตาก



คุณปิยมาศ นะแก้ว
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พรุควนเค็ง



คุณณรงค์ พลเดช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออร์แกนิก อังเคล จำกัด

“เราใช้เวลานานนับปี ในการศึกษา ลองผิดลองถูก และพัฒนากระบวนการผลิต จนได้หลอดราโพที่คิดว่ามีความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เนื่องจากเป็นเพียงการทดลองและผลิตด้วยตนเอง ถือเป็นโอกาสอันดีหาก วศ. จะเข้ามาผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ในการเลือกใช้หลอดกระดาษได้อย่างปลอดภัยช่วยให้สินค้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น และที่สำคัญได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหันมารักษ์และใส่ใจโลกมากยิ่งขึ้น”

“จากความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะกาบหมาก โดยได้รับคำแนะนำและผลักดันจาก วศ. เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชท้องถิ่นของเราอย่าง “กระจูด” จึงมีแนวคิดพัฒนาหลอดจากกระจูดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดย วศ. ได้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้มีการจัดทำมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ หลอดกระดาษ เชื่อว่าอีกไม่นานเราได้ผลิตหลอดกระดาษที่ปลอดภัย มีมาตรฐานรองรับ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมรักษ์โลกใบนี้ไปด้วยกัน”

“เนื่องด้วยจังหวัดตาก มีพื้นที่ปลูกต้นหมากกว่า 10,000 ไร่ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้จากการทำ การเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่คือการเผาทำลาย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน หรือ PM 2.5 ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นแรงจูงใจให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน “โฮมฮักตาก” สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสุขภาพทุกผลิตภัณฑ์จากชุมชน เราใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ (แหล่งผลิต) ถึงปลายน้ำ “ผู้บริโภค” มั่นใจได้ว่าภาชนะกาบหมากของเราสะอาดและปลอดภัย การันตีด้วยการได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์: ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติกาบหมากจาก วศ. โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ อีกทั้งเก็บตัวอย่างทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้ทำให้โฮมฮักตากได้รับการรับรองดังกล่าว สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ ทั้งนี้เราจะมุ่งมั่นสร้างกระบวนการผลิตภาชนะกาบหมากรักษ์โลกแบบ Zero Waste ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลต่อไป”